



Chọn Lựa  
**DỊCH VỤ  
CHUYÊN  
TIỀN**

Năm Điểm Để Tránh  
Bị Lừa Gạt  
Và Để Tiết Kiệm Tiền

Trung Tâm Luật Tiêu Thụ Toàn Quốc (*National Consumer Law Center*) là nơi tham vấn của luật sư và cho mọi người biết về các vấn đề liên quan đến luật tiêu thụ của người Hoa Kỳ có lợi tức thấp và trung bình. Bài này được hoàn thành với sự bảo trợ một phần từ Viện Xã Hội

Mở Rộng (*Open Society Institute*).

Shopping for Money Wire Services -

Five Steps You Can Take to

Avoid Fraud & Save Money (*Vietnamese version*)

NATIONAL  
**CONSUMER LAW  
CENTER INC**



77 Summer Street, 10th Fl.  
Boston, MA 02110  
Phone: (617) 542-8010  
Fax: (617) 542-8028  
[www.consumerlaw.org](http://www.consumerlaw.org)

# TIẾT KIỆM TIỀN

Bạn đã thấy nhiều quảng cáo và biết danh hiệu của họ... nhưng bạn có biết bạn thật sự sẽ tốn bao nhiêu tiền để chuyển tiền qua dịch vụ trung gian?

... hay làm thế nào để biết chắc chắn người bạn chuyển tiền cho sẽ thật sự nhận được tiền đó?

## Đây là những điểm bạn có thể dùng để tự bảo vệ mình và tiết kiệm tiền:

**1** Hãy kiểm tra với cơ quan về ngân thương của tiểu bang bạn ở để biết nếu công ty chuyển tiền đó có giấy phép hành nghề, nhất là nếu công ty đó bạn chưa hề nghe nói đến tên, hay biết tiếng. Rất nhiều tiểu bang đòi hỏi các công ty phải có giấy phép trước khi bán dịch vụ chuyển tiền.

**2** Hãy luôn luôn hỏi về giá hối đoái bạn sẽ được khi chuyển. Có nhiều công ty chuyển tiền thổi phồng mức lời của họ bằng cách cho bạn giá chuyển tiền thấp hơn là nơi khác.

**3** Hãy dò hỏi để chọn lựa dịch vụ có lệ phí thấp nhất và giá hối đoái cao nhất.

**4** Hãy xem xét các phương cách chuyển tiền khác so với dịch vụ chuyển tiền cũ, nhất là khi chuyển tiền tới Mỹ Tây Cơ. Có vài cách chuyển tiền như sau:

- IRnet: một chương trình thường có tại nhiều công đoàn tín dụng (*credit unions*). Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Hội Đồng Quốc Tế về Ngân Thương (World Council of Credit Unions) tại số (608) 231-7132 hay tại trang [www.woccu.org](http://www.woccu.org).
- Dinero Seguro: từ các bưu điện Hoa Kỳ.
- Các trương mục có thể dùng máy rút tiền tự động ATM khắp quốc tế.

**5** Nếu bạn bị mất tiền, hãy khiếu nại với cơ quan về ngân thương của tiểu bang bạn. Có nhiều tiểu bang bắt buộc các công ty chuyển ngân phải mua trái phiếu bảo đảm. Nếu bạn bị mất tiền vì công ty chuyển ngân bị xập tiệm, cơ quan về ngân thương có thể giúp bạn lấy lại số tiền bị mất nếu công ty đó có giấy phép hành nghề và có mua trái phiếu bảo đảm. Tiểu bang New York còn có một ngân khoản bảo hiểm để bồi thường cho nạn nhân bị lường gạt bởi các dịch vụ chuyển tiền.